

ที่ กคค./ ๖๑๗

เรียน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก  
เยาวชน และครอบครัว ที่ กคค./ว ๖๓๘๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง แจ้งแนวทางในการขอรับการสนับสนุนเงินค่าตอบแทน  
การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ นั้น

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติ  
ในการดำเนินการดังกล่าว และขอให้ท่านดำเนินการตามเอกสาร  
ข้อมูลเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อขอรับ  
การสนับสนุนค่าตอบแทนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฉันทิภา

(นางฉันทิภา ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

- ๕ ม.ค. ๒๕๖๕



# ท่านมาก บันทึกข้อความ

5003

30 SA 2564

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
รับที่ 1007  
วันที่ 29 ธ.ค. 64  
เวลา 14:10

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๓๒๓๓  
ที่ กสส. ๗๖๗๓๓ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งแนวทางในการขอรับการสนับสนุนเงินค่าตอบแทนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

เรียน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือเด็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยการนำระบบการเลี้ยงดู ทดแทนมาเป็นวิธีการจัดบริการสำหรับเด็กที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ผ่านรูปแบบ การจัดบริการครอบครัวอุปถัมภ์ โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีข้อจำกัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับ ค่าตอบแทนการเลี้ยงดูเด็ก รวมถึงการจัดหาชุดตรวจโควิดด้วยตนเองสำหรับผู้อุปถัมภ์และสมาชิกในครอบครัว ก่อนการรับเด็กเข้าดูแล และต่อมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าว จากองค์การทุนเพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีแผนการนำงบประมาณจากกองทุน คุ้มครองเด็กมาสนับสนุนด้านค่าตอบแทนการเลี้ยงดูเด็กในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ได้หารือไปยังกองคุ้มครอง เด็กและเยาวชน โดยได้รับแจ้งจากกลุ่มบริหารทุนคุ้มครองเด็ก ว่าไม่มีข้อขัดข้องในการสนับสนุนงบประมาณ สำหรับครอบครัวอุปถัมภ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป พร้อมทั้งขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการ ดำเนินการดังกล่าว ดังนี้

๑) กรณีครอบครัวอุปถัมภ์รายเดิมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การทุนเพื่อเด็ก แห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ขอให้บ้านพักเด็กและครอบครัว ส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณครอบครัวอุปถัมภ์ ต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (ส่วนกลาง) ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

๒) กรณีบ้านพักเด็กและครอบครัวให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กรายใหม่ ให้ใช้แนวทาง ตามข้อ ๑) ข้างต้น สำหรับการขอสนับสนุนงบประมาณ ทั้งค่าตอบแทนครอบครัวอุปถัมภ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเลี้ยงดูเด็ก

๓) ขอความร่วมมือบ้านพักเด็กและครอบครัวจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในความ ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมภาพกิจกรรม เพื่อจัดทำรายงานต่อองค์การ ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ และขอให้จัดทำสรุปสถิติข้อมูลการให้ความ ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ รายเดือน โดยนำเสนอไปยังกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป

/กองส่งเสริม...